

Hoàng Trường, ngày 24 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Hoàng Trường

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;
Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;
Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thôn 1, xã Hoàng Trường báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm 2024, cụ thể như sau:

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

Thôn 1, xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa là thôn nằm ở trung tâm của xã; có vị trí địa lý: Phía Bắc giáp thôn Thành Xuân; Phía Đông là Biển Đông; Phía Tây giáp xã Hoàng Yên, được ngăn cách bởi dãy núi Linh Trường. Toàn thôn hiện nay có 226 hộ với 993 nhân khẩu. Cấp ủy, chi bộ, chính quyền, Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể trong thôn luôn luôn đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, chung tay, góp sức xây dựng Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và các phong trào thi đua khác do cấp ủy, chính quyền địa phương phát động.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Về đời sống kinh tế

Nhân dân thôn 1 có đời sống kinh tế ổn định và phát triển. 100% người dân trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định. Tỷ lệ hộ nghèo là 4,44%, hộ cận nghèo là 6,22%. Trên địa bàn thôn có tượng Đài lão dân quân Hoàng Trường, thu hút khách du lịch về tham quan nghỉ dưỡng. Ngoài ra, trên địa bàn thôn còn có Đồn Biên phòng Hoàng Trường. Nhân dân trong thôn chủ yếu sinh sống bằng nghề nông nghiệp, khai thác hải sản.

2. Về đời sống văn hóa, tinh thần

Nhân dân thôn 1 có đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh và phong phú. Nhân dân thường xuyên đến nhà văn hóa để sinh hoạt, đặc biệt là tập luyện thể dục thể thao. Các hoạt động thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao vào các dịp như lễ hội cầu an - cầu ngư; Ngày quốc tế Phụ

nữ 8/3; Tết Trung thu; Ngày thành lập hội LHPN Việt Nam 20/10; Ngày hội Đại đoàn kết hằng năm 18/11.

Thôn 1 là đơn vị thôn có truyền thống văn hóa lâu đời. Vì vậy, khu tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn được nhân dân đồng tình ủng hộ và tham gia nhiệt tình. Đặc biệt, câu lạc bộ dân vũ và câu lạc bộ bóng chuyền hơi được duy trì và hoạt động thường xuyên. Tại khu vực nhà văn hóa, khu thể thao thôn 1 duy trì 3 sân tập bóng chuyền hơi mỗi ngày tại khu văn hóa thể thao thôn, Tượng đài lão dân quân Hoàng Trường và công sở UBND xã. Ngày ra, vào các dịp cuối tuần các câu lạc bộ trong thôn cũng tham gia cùng các câu lạc bộ của các thôn lân cận. Đến nay, câu lạc bộ vẫn đang duy trì sinh hoạt thường xuyên và sẵn sàng tham gia vào các hoạt động do xã tổ chức.

Trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường đi học. Thôn huy động quỹ khuyến học, khuyến tài để khen thưởng các cháu có thành tích cao trong học tập vào các dịp tết trung thu hằng năm.

Nhân dân trong thôn thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Cán bộ trong thôn luôn làm tốt công tác hòa giải, vì vậy không có trường hợp nào vi phạm pháp luật và mắc các tai, tệ nạn xã hội.

Có ý thức bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

3. Về môi trường

Môi trường trong thôn sạch đẹp, an toàn và thân thiện, là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách.

Các cơ sở, sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình luôn tuân thủ quy định của pháp luật, có ý thức bảo vệ môi trường.

Thực hiện tốt quy chế tang lễ của địa phương. Nhiều hộ gia đình sử dụng hình thức hỏa tang khi có người thân qua đời.

Các điểm vui chơi công cộng, đặc biệt là khu Tượng đài lão dân quân Hoàng Trường trên địa bàn thôn được bảo vệ và giữ gìn sạch sẽ.

Phát động nhân dân tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường hàng tuần.

4. Về chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.

Nhân dân trong thôn luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương.

Cấp ủy, chi bộ thôn, chính quyền và các chi hội đoàn thể trong thôn luôn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Nhân dân trong thôn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương.

Tình hình an ninh trật tự trong thôn được bảo đảm. Số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2024 là 195/226 hộ gia đình, đạt 86,28 %.

Trên địa bàn thôn không có trường hợp nào bị bạo lực gia đình.

5. Tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái

Nhân dân trong thôn luôn nêu cao tình thân tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau.

Thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và địa phương phát động. Năm 2024, hưởng ứng lời kêu gọi của UB MTTQ các cấp, thôn đã kêu gọi nhân dân ủng hộ đồng bào Miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Tổng số tiền huy động được là 8.230.000 đồng. Ngoài ra, nhân dân trong thôn còn tham gia ủng hộ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở và đóng góp cho việc cải tạo, nâng cấp nghĩa trang nhân dân của địa phương.

Luôn Quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, người có công, người khuyết tật, người lang thang, cơ nhỡ và người có hoàn cảnh khó khăn.

Triển khai hiệu quả các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và các mô hình về văn hóa, gia đình tại cơ sở. Hưởng ứng tiếng trống học bài của hội khuyến học xã, cứ 19 giờ 30 phút, tất cả các em học sinh đều trở về góc học tập, ngồi vào bàn học bài buổi tối.

Với những thành tích đó, thôn đã đạt được các tiêu chuẩn về danh hiệu thôn Văn hóa năm 2024. Vậy đề nghị UBND xã xem xét đề nghị UBND huyện công nhận danh hiệu thôn Văn hóa năm 2024 cho đơn vị thôn 1, xã Hoằng Trường.

TRƯỞNG THÔN 1



Lê Văn Bình

**XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Cảnh